

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiipom@uobkayhian.co.th

EA – จริงดิ...มันสูงเหมือนกันนะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว...

อาจจะไม่ได้ถามแต่ที่จั่วหัวมาเท่านั้นก็ได้ อาจจะมีคำถามอีกมาก ว่าหุ้น EA จะไปได้ไกลแค่ไหน แถวๆ นี้ ก็พื้นที่ High เดิมในอดีตกาลที่ทำไว้อยู่แล้วนะ จะไปได้ไกลอีกสักแค่ไหนกันเชียว... จะตอบว่า ไม่มีใครรู้ ก็ไม่ผิดหรอกนะครับ แล้วยิ่งถ้าถามว่า มีอะไรที่จะทำให้ราคาหุ้นไปหรือขึ้นได้ไกลๆ นั้น บางทีไม่มีคำตอบเลยแหละ อย่าง DELTA ลองหาคำตอบสิ อย่าง CBG ลองหาให้ได้สิ หรืออย่างตัวโปรคของเหนือเมฆ ที่กล่าวบ่อยๆ ในปีที่ผ่านๆ มา อย่าง KCE ก็ลองหาพื้นฐานดูว่าจะได้แค่ไหน หรือว่าเราจะต้องมองกันสัก 3-5 ปีกันแล้วในเรื่องของปัจจัยพื้นฐาน... ก็จะมีคำถามกลับมาอีกแน่ละว่า แค่นี้สองปี ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยในยุค CoVID-19 นี้ จะเอาอะไรแน่นอนกับ 3-5 ปีข้างหน้ากันละนั้น แล้วทั้งหมดที่กล่าวมา จะได้หรือ จะดีหรือ ที่จะมาเล่น EA ในระยะนี้... ก็ถ้าเป็นการนั่งเฝ้าหน้าจอวันวานนั้น ถ้าเห็นการผ่าน 65.0 ขึ้นมาได้ ก็ยังพอจะตามหน้าได้อยู่แล้ว และก็อาจจะแค่ขายหวังกำไรสักบาทสองบาท ก็คงจะไปขายวันวานแล้ว (จริงนะ เล่นแสบหุ้น ก็ได้เป็นแสบไปแล้วด้วย หรือ อาจจะหลายแสบถ้าเอาแยะๆ) เขาเป็นว่า สรุปร่างๆ ไม่ต้องหาคำตอบหรอกครับว่า จริงหรือไม่จริง อะไรจะทำให้ไปหรือไม่ไป แล้วก็ที่ว่าไว้อะไรอย่างมองว่ามันสูง แต่ให้มองว่ามันสวย การกลัวความสูง ก็จะบรรเทาลง... อย่างตลาด หรือ SET Index นั้น อาจจะเห็นกันแล้วว่า มันก็ขึ้นมาสูงเหมือนกันนะ แต่ที่ลงๆ มา หรือ ปรับฐานอยู่นั้นนั้น ยังเหมือนลงไม่แยะหรือไม่อยากลงเสียด้วยซ้ำ เหมือนว่า 1500-1490 จะเอาอยู่ละมัง... ก็ใช้ชะ ถ้างั้น ก็อย่าหลุด 1490 นะ

ดูตามเกม...

ก็คงไม่ต้องกล่าวหรือบอกใครๆ ให้ได้รู้หรือกรรมัง สายตาหลายๆ คู่ ย่อมมีการจับตามองอยู่แง่ๆ ละ ... แล้วก็อาจจะรู้กันด้วยแล้วว่า ไม่ธรรมดา น่าจะมีรายใหญ่มาๆ เข้ามาสิงอยู่ด้วย

แนวรับ : ... 68.5 ลงไปถึง 65.5 ยังน่าเก็บ หลุด 65 เลิก

เป้าหมาย : ... ก็มาขนาดนี้ เล่นตาม Pattem เลย ดู 88-90

Price Chart...(EA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น EA... คงไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมาย ว่ากันตามรูปแบบราคา หรือ Price Pattem แล้วนั้น คงจะไม่เสียใจที่ไม่วูในเรื่องนี้ แล้วยิ่งเรื่องของสัญญาณ MA รูปแบบอย่างไรภาพนี้ ก็กล่าวมาจะบ่อย... ถ้าทั้งหมดนี้ หรือแค่ 2 เรื่องนี้ ยังไม่ทราบ ก็ต้องรีบเลยครับ หากทำหรือหาอ่าน หรือไม่ก็ต้องรีบๆ เข้าคอร์สแล้วละครับ ตอนนี้น่าจะมี คอร์สออนไลน์ เปิดแยะอยู่ละครับ มีทั้งที่เสียเงินและไม่เสียเงิน... แล้วสำหรับ EA ถ้าเราดูในรูปที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆ การเข้าในแถวๆ นี้ ก็อาจจะแค่ทำให้เราเสียขวัญได้บ้าง แต่ถ้ามองแบบของ MA. ยังดีอยู่ เราจะไม่เสียฝัน ที่จะหวังเห็นตัวเลข 3 หลัก ในปีนี้ก็ได้จริงๆ แล้ว ถ้าจะลง สู้ได้ถึง 60 นะ ต่ำกว่านี้ ยอมแน่